

Đời Sống Đấng Christ

Vài Anh Em Chúa Chẳng Tin

Giăng 7:1-9

Câu Gốc

“Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy.” Ma-Thi-ơ 12:50

Câu Chuyện Kinh Thánh

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Có bao nhiêu em có người anh hay người chị trong gia đình? (Chia sẻ về chính cá nhân bạn nữa). Các em có biết Chúa cũng có anh chị em không? Hãy đọc câu chuyện trong sách Giăng. Em nào muốn đọc? Hãy cùng xem trong Giăng chương bảy câu một đến chín.

À, những câu của chúng ta bắt đầu với “Sau những việc này...” Nếu câu chúng ta bắt đầu như trên, chúng ta phải nghĩ về điều gì đã xảy ra trước đó. Các em có nhớ điều gì? Chúng ta nói về Chúa cho đoàn dân ăn, đi bộ trên mặt nước, giảng dạy về Bánh hằng sống và rồi tại sao một vài người rời bỏ Ngài. Và sau đó chúng ta đọc Chúa ở trong vùng xứ Ga-li-lê. Chúa lựa chọn điều này, thay vì ở trong vùng Giu-đa, bởi vì dân Do thái muốn tìm cách giết Chúa. Dân do thái là những người ở quốc gia nơi Chúa sinh ra. Những người muốn tìm giết Chúa là những người lãnh đạo tôn giáo không muốn hiểu biết Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng lúc đó cũng là thời gian chuẩn bị cho lễ lễ tạ trong thành Giê-ru-sa-lem. Chúa sẽ đi và dự như cách Chúa đã làm, hay sẽ ở lại xứ Ga-li-lê?

Vài người khác có cùng câu hỏi trên. Vì Kinh Thánh chép “Anh em Chúa Giê-xu nói với Ngài, ‘Tại sao Ngài không trở về xứ Giu-đê?’” Ai nghĩ Chúa Giê-xu nên đi đến Giu-đê? Anh em Chúa! Chúng ta đã biết Chúa có ít nhất bốn em trai, vài em gái, và mẹ Ngài, là Mari.* Các anh em Chúa Giê-xu nghĩ Ngài nên đi lên Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa, để bày tỏ, chứng minh cho người khác biết mình. Chúng ta biết Chúa có anh em và nhiều điều khác nữa trong câu gốc. Chúng ta đọc biết anh em của Chúa không tin Ngài. Họ không tin Chúa là con Đức Chúa Trời. Họ lớn lên cùng Chúa, sinh hoạt với

*Xem Mathiơ 12:46, 13:55, Mác 6:3, Galati 1:19

Mục Đích Bài Học

Giới thiệu anh chị em của Chúa Giê-xu.
Nhấn mạnh sự vâng lời chứng tỏ chúng ta là anh chị em thật của Christ.

Chúa nhưng họ không vượt xa hơn cái nhìn Chúa Giê-xu là anh em, để thấy Chúa là con của Đức Chúa Trời.

Khi họ nói chuyện với nhau, Chúa Giê-xu cho họ biết là Ngài không đi lên thành Giê-ru-sa-lem với họ. Ngài cũng cho họ biết lý do. Chúa Giê-xu nói, “Giờ của ta chưa đến.” Ngài nói câu đó có nghĩa gì? Ý Ngài là biết chính xác những gì sẽ xảy ra. Hãy nhớ, hứa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Chúng ta học trong bài trước là Chúa Giê-xu biết ai sẽ phản Ngài ... khi giờ đến. Chúa Giê-xu điều khiển hết tất cả cho nên, Ngài ở lại trong khi các anh em Ngài đi lên thành Giê-ru-sa-lem. Ngài biết chưa đến lúc Ngài phải lên đó.

Các em có nghĩ là có buồn không khi mà anh em của Chúa Giê-xu đồng lớn lên và biết Ngài nhưng không tin Ngài? Tôi buồn! Nhưng các em biết gì không? Có tin tức tốt lành. Chúng ta biết trong Ma-thi-ơ đoạn 13 Chúa Giê-xu có hai người em tên Gia-cơ và Giu-đe (hay Giu-đa, nhưng không phải là người bán Chúa). Và chúng ta có hai lá thư đặc biệt trong Kinh Thánh do Gia-cơ và Giu-đe viết. Tên của họ được đặt tên cho hai lá thư đó. Cả hai sách đó ở gần phần cuối Kinh Thánh Tân Ước. Các em nghĩ có thể nào có vài sách hay thơ tín, trong Kinh Thánh viết bởi người không tin Chúa Giê-xu? KHÔNG! Điều tuyệt diệu mà chúng ta đọc được trong hai thư tín Gia-cơ và Giu-đe là cuối cùng họ hiểu được!* Thời điểm mà họ thật sự tin Chúa Giê-xu không chỉ là anh họ, hay là một người bình thường. Từ những lời văn của họ chúng ta biết được họ biết Ngài là Chúa. Biết Chúa Giê-xu là Chúa có nghĩa là gì? Giu-đe viết trong thư tín câu bốn, “Thầy và Chúa, Giê-xu Christ.” Chúa và thầy là người có quyền điều khiển hay kiểm soát. Các em có để Chúa điều khiển đời sống mình hay không? Hay các em chỉ biết nhiều điều về Ngài nhưng không muốn Ngài điều khiển đời mình. Các em có muốn quyết định không những chỉ biết nhiều điều về Ngài, nhưng biết Ngài và để Ngài quản cai đời mình? Khi các em quyết định, Kinh Thánh nói các em sẽ trở nên anh chị em của Chúa Giê-xu! Các em có muốn làm một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời Không?

*Gia-cơ 1:1,
2:1
Giu-đe 3, 4

**Trò Chơi
Câu Gốc**

Làm một chuỗi hình nộm bằng giấy. Viết câu gốc trên những hình đó. Học với các em câu gốc này, nhấn mạnh rằng các em có thể trở nên anh chị em của Chúa Giê-xu nếu các em vâng lời Đức Chúa Trời tin Chúa Giê-xu là Con Ngài.

Cầu Nguyện

Cầu nguyện , Cảm ơn Đức Chúa Trời vì đã ban Con Ngài. Cảm ơn Chúa vì đã mở con người có thể làm thành viên trong gia đình Ngài.

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 19
Chúa Giê-xu Đấng Họ Mong Đợi
Giăng 7:10-53

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Vâng Lời Chúa

Hát: Tin cậy vâng lời (hay bắt kỳ bài hát cho trẻ em)
Tin cậy vâng lời
Nào nhờ cách gì trong đời
Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi,
Hằng duy tin cậy vâng lời.

Dạy: Mở Kinh Thánh và đọc, “Chúa yêu tôi.” Các em có biết rằng Chúa yêu các em? Vâng, Chúa yêu các em. Có bao giờ các em muốn Chúa biết mình yêu Chúa không? Làm sao các em bày tỏ các em yêu Chúa trong khi các em không thể thấy Chúa?

Các em có bày tỏ mình yêu Chúa bằng cách các em khi vâng lời Ngài! “Vâng lời,” có nghĩa là gì? “Vâng lời” có nghĩa là lắng nghe và làm theo điều ai đó nói. Vì thế, nếu các em muốn vâng lời Chúa, và chúng ta muốn, chúng ta phải biết điều gì Chúa muốn dạy. Nhưng làm sao để biết điều Chúa muốn chúng ta làm? Tất cả đều được viết trong Kinh Thánh! Kinh Thánh cho các em biết Chúa yêu chúng ta như thế nào, và Chúa cũng dạy điều chúng ta có thể làm để bày tỏ các em yêu Chúa.

Kinh Thánh dạy chúng ta vâng lời cha mẹ
Kinh Thánh dạy chúng ta không được nói dối, nhưng nói thật
Kinh Thánh dạy chúng ta không được ăn cắp
Kinh Thánh dạy chúng ta nói lời ân hận với mọi người.

Kinh Thánh cũng dạy chúng ta để làm cho Chúa vui lòng là tin nhận Chúa Giê-xu Con Ngài, đã chết trên thập tự cho chúng ta. Trong câu chuyện Kinh Thánh, chúng ta biết Chúa Giê-xu có anh chị em! Có bao nhiêu em có anh chị em? Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết những anh chị em của Ngài cũng không tin Ngài đến từ Đức Chúa Trời. (Chúng ta biết được sau khi Chúa chết, ít nhất có hai người em của Chúa là Gia-cơ và Giu-đe thật sự tin Ngài.) Câu gốc cho chúng ta biết anh chị em thật của Chúa Giê-xu là những người vâng lời Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta cũng có thể là anh chị em của Chúa Giê-xu!

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa, vì đã yêu thương con. Con muốn bày tỏ rằng con cũng yêu Chúa nữa. Xin giúp con vâng lời Ngài. Xin giúp con vâng lời cha mẹ. Xin giúp con làm việc gì phải.

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy màu và trò chơi sắp chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Trò chơi Đua Ba Chân. Nói và làm việc cùng nhau. Nhắc nhở các em về Gia-cơ và Giu-đe là những người tin Chúa Giê-xu là Chúa và làm sao họ làm việc và chia sẻ lễ thật về Chúa Giê-xu. Khuyến khích các em làm theo.
- Làm vòng đeo cổ với chỉ và O's cereal. Khi các em xếp và đeo vòng đeo cổ, nhắc các em vâng lời Chúa tuần này.
- Làm một loạt mẫu tự dùng từ chữ “Vâng lời”. Giúp đỡ các em xếp chữ mà bắt đầu với mỗi mẫu của chữ “Vâng lời” và giải thích vâng lời là gì.
- Giúp đỡ các em viết gia phả. Kể tên mỗi thành viên trong gia đình, sau đó giải thích làm sao để trở nên thành viên trong gia đình Chúa.
- Cho các em giấy tô màu hình của Gia-cơ và Giu-đe, bao gồm câu gốc từ những những chương này.
- Hát bài Tin Cây Vâng Lời: Tin cây vâng lời hay bất kỳ bài hát nào có thể tìm thấy trên internet.
- Dành cho các em lớn tuổi: Nói về sự khác nhau khi sinh trong gia đình (Như Gia-cơ và Giu-đe được sinh trong gia đình của Ma-ri và Giô-sép) và lựa chọn là một phần của gia đình (Gia đình của Chúa). Các em có lẽ thảo luận sách Rôma 8:17 (Người kế thừa của Chúa, Cùng kế thừa với Christ).